

Tìm hiểu về sản phẩm in tem nhãn đồ ăn vặt

Tem nhãn decal được sử dụng rất nhiều trong cuộc sống hiện nay, ngoài cung cấp thông tin cho người tiêu dùng thì tem nhãn còn được xem là ấn phẩm PR thương hiệu, sản phẩm rất hiệu quả, vậy nên dù kinh doanh mỹ phẩm, cá tính, thực phẩm...đều cần phải in tem nhãn decal, [in sticker dán thiết kế theo yêu cầu đẹp](#) cho sản phẩm của mình. Nếu bạn đang có nhu cầu làm tem nhãn đồ ăn vặt thì hãy tham khảo ngay nội dung sau đây.

Tem nhãn dán đồ ăn vặt là gì?

Tem nhãn ăn vặt cũng giống như các loại tem nhãn bánh, kẹo, sticker dán sản phẩm thông thường, chúng được trang bị một lớp keo dán đặc biệt dùng để dán lên bề mặt bao bì của sản phẩm. Trên các tem nhãn sẽ in các thông tin liên quan đến sản phẩm, tùy loại tem cũng như mục đích sử dụng mà nội dung in cũng sẽ khác nhau:

Tem logo, sticker: Chủ yếu là làm logo decal in ấn tên thương hiệu, SĐT, địa chỉ, Facebook

Tem nhãn decal: Sẽ in thông tin chi tiết hơn như thành phần, cách bảo quản, ngày sản xuất, hạn sử dụng

Tem nhãn hiệu: Chủ yếu là tên thương hiệu và màu sắc chủ đạo của thương hiệu đó

Tem giá: Chủ yếu là các thông tin liên quan đến sản phẩm và giá

Việc thiết kế in ấn tem nhãn decal dán ăn vặt với phong cách độc đáo, riêng biệt giúp người bán giới thiệu sản phẩm đến người dùng một cách hiệu quả, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp chính chu của người bán, đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra in tem nhãn dán còn tiết kiệm chi phí phù hợp với các doanh nghiệp kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ hoặc các cửa hàng bán online.

Chất liệu dùng để in tem nhãn ăn vặt phổ biến hiện nay

Chất liệu dùng để in tem nhãn ăn vặt thường được sử dụng phổ biến là chất liệu giấy và chất liệu nhựa

Tem nhãn decal giấy: Với ưu điểm nổi bật là giá thành in logo dán rẻ, an toàn với môi trường, màu sắc hơi Vintage rất thích hợp với các mặt hàng handmade, tuy nhiên decal giấy lại dễ rách và khả năng chống thấm, chống nước kém.

Decal nhựa trong: Là loại nhựa trong suốt có thể nhìn xuyên thấu và thấy được sản phẩm bên trong, decal nhựa được ứng dụng làm hình dán sticker đẹp hoặc làm tem dán ly trà sữa bởi mang lại tính thẩm mỹ cao cho sản phẩm.

Tem nhãn nhựa sữa: Với ưu điểm bền, khó rách, chống thấm tốt, tem nhãn ăn vặt hoặc tem nhãn yến sào cao cấp dạng nhựa sữa cũng được rất nhiều thương hiệu lựa chọn.

Kiểu dáng và kích thước của các loại tem nhãn ăn vặt

Kiểu dáng của tem được thiết kế rất đa dạng tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng của đơn vị kinh doanh, kiểu dáng có thể là hình tròn, hình chữ nhật, hình elip...

Không có kích thước chuẩn nào quy định khi in tem nhãn ăn vặt cả, chỉ có kích thước được nhiều người sử dụng phổ biến như: 4x6cm, 5x7cm, 5x8cm, 6x8cm, 5x10cm... kích thước của tem có thể thay đổi theo yêu cầu của đơn vị kinh doanh

Quy cách in tem nhãn ăn vặt

Tem nhãn đồ ăn vặt được in theo quy cách như sau

Chất liệu: Giấy, nhựa

Hình dáng: Theo file thiết kế của [xưởng in logo decal](#) hoặc của doanh nghiệp

Kích thước: Không giới hạn khi in

Số lượng: không giới hạn, in càng nhiều giá càng giảm

Một số điều cần lưu ý khi in tem nhãn ăn vặt

Khi in tem nhãn ăn vặt hay làm tem nhãn dán chai lọ, các đơn vị kinh doanh cần tập trung vào các yếu tố như sau:

Tập trung vào chất liệu in tem nhãn

Xác định chính xác số lượng cần in để tối ưu chi phí đầu tư

Lựa chọn kích thước tem nhãn sao cho phù hợp với kích thước của bề mặt cần dán tem

Tùy vào từng loại tem nhãn ăn vặt mà in nội dung sao cho hợp lý

Màu sắc cũng là một trong những yếu tố quyết định tem nhãn của bạn có sức hút hay không, thông thường các tem nhãn ít màu sẽ tạo cảm giác dễ chịu hơn so với các tem nhãn có quá nhiều màu sắc sặc sỡ

Ưu tiên thiết kế kiểu dáng tem nhãn theo phong cách riêng của doanh nghiệp, mang lại sự mới lạ, sáng tạo, độc đáo để thu hút khách hàng hơn.

In tem nhãn ăn vặt không chỉ đơn thuần là để trang trí sản phẩm mà còn là yếu tố giúp đơn vị kinh doanh quảng bá thương hiệu tới khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện, cho nên khi có nhu cầu in tem nhãn đồ ăn vặt hoặc [in tem dán hoa quả trái cây](#) các doanh nghiệp cần lựa chọn các công tin in decal lấy liền uy tín, chuyên nghiệp, báo giá chi phí làm logo dán tốt để các ấn phẩm tem nhãn sau khi in đạt chất lượng như mong muốn.